

คำชี้แจงการสำรวจความคิดเห็นและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สำนักงานฯ จัดทำมาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทำงานระหว่างกันของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน ซึ่งการจัดทำมาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล และกระบวนการดำเนินงาน จำเป็นต้องสำรวจ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และประเทศชาติ

๑. ตามคำสั่งที่ ๔๘/๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อศึกษา กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะร่างมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และคำสั่งที่ ๔๔/๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศึกษาและจัดทำร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐรวมถึงแนวปฏิบัติ คู่มือ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานและคณะทำงานได้มีมติอนุมัติให้จัดทำประชาพิจารณ์ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. แบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ต่อ (ร่าง) มรด. x : ๒๕๖x มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เวอร์ชัน ๒.๐ โดยมีแนวทางการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมายและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ปรับปรุงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ คุณลักษณะของข้อมูลเปิดภาครัฐให้ชัดเจนมากขึ้น เพิ่มเติมการประเมินคุณภาพข้อมูล และตัวอย่างการนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การนำข้อมูลเปิดไปใช้ในการสร้างประโยชน์ในหลากหลายมิติ

โดยท่านสามารถ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้ที่ <https://forms.office.com/r/pGTAdXT5uZ> อันประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มรด. x : ๒๕๖x มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เวอร์ชัน ๒.๐ และ ภาคผนวก รวมจำนวน ๓๕ ข้อ และส่วนที่ ๓ คำถามที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ให้ความสำคัญถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สำนักงานได้รับมา เช่น ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์/มือถือ อีเมล ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ จะถูกจัดเก็บและนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อ ติดต่อสอบถามความคิดเห็นของท่านต่อมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ เท่านั้น โดยท่านสามารถศึกษา (Privacy Notice) ฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.dga.or.th/document-sharing/pdpa/77241/>